

# สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข ๙ / ๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ด้วยมีคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๕๘๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ นายพิรพงษ์ สิทธิเจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (วิศวกรรมชลประทานชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๕๖ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๕ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๘๙ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๘ นายเอกชัย คำธานี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (วิศวกรรมชลประทานชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๖ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๙ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๙๖ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ ๔ และนายประพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (นายช่างชลประทานอาวุโส) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๖๔ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๖ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๕๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จึงทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมว่าง ๓ อัตรา

ซึ่งตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ข้อ ๒ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเห็นชอบและลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดให้รักษาการในตำแหน่งให้พิจารณาจากข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการ หรือเทียบเท่าซึ่งต่ำกว่าสำนัก/กอง ๑ ระดับ และพิจารณาจากข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า ซึ่งต่ำกว่าสำนัก/กอง ๒ ระดับ ที่มีความเหมาะสม เป็นเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๕ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๙ และสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๖ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรพงษ์ เจริญการยนต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

นริตดา ร้าง

นริตดา พิมพ์

๕๕๐๐ ตรวจสอบ

๕๕๐๐

บัญชีรายละเอียดการส่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แบบทำยคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๙ / ๒ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง				ตั้งแต่วันที่	ถึง วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่			
๑	นายสมภพ มีนาสันติรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงาน (นายช่างชลประทาน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๐ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๓ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	ทั่วไป	อาวุโส	ผู้อำนวยการสำนักงาน (วิศวกรชลประทาน) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๕ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๔๕๖	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมี ผู้มาดำรง ตำแหน่ง	
๒	นายสุรชาติ เพ็งมีศรี	ผู้อำนวยการสำนักงาน (วิศวกรชลประทาน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๐๔ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๒ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	วิชาการ	ชำนาญการ	ผู้อำนวยการสำนักงาน (วิศวกรชลประทาน) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๙ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๔๙๖	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมี ผู้มาดำรง ตำแหน่ง	

บัญชีรายละเอียดการส่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แบบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๙ / ๒ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง				ตั้งแต่วันที่	ถึง วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่			
๓	นายสุกิจ ไชยศิริ	ผู้อำนวยการสำนักงาน (นายช่างชลประทาน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๐๔ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๕ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	ทั่วไป	อาวุโส	ผู้อำนวยการสำนักงาน (นายช่างชลประทาน) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๖ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง	ทั่วไป	อาวุโส	๑๓๖๔	บัดนี้ เป็นต้นไป		จนกว่าจะมี ผู้มาดำรง ตำแหน่ง

